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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ครั้งที่ 7/2565 

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

และประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธาน 
2. รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ รองประธาน 
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ศ.ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายบัญญัติ  จนัทน์เสนะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายวิชวุทย์ จินโต กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายวิเชฏฐ์ มุสิกรังษี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
14. อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547        กรรมการ 

16. อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร ์ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547              กรรมการ 

  17. อ.ดร.พลกฤต แสงอาวุธ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         กรรมการ 
  18. นายธีรพันธ์ุ  จันทร์เจรญิ กรรมการสภาฯ จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

 ตามมาตรา16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         กรรมการ 
  19. ผศ.ดร.กนกรัตณ์  ชลศลิป์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  20. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  21. ผศ.ธวัช  บุญนวล กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 2) 
 
  22. อ.ทศพร  จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
  23. อ.วสันต์  สุทธโส รองอธิการบดี เลขานุการ 
 *ลําดับที่ 2-10 ลําดับที่ 18 และลําดับที่ 21 ประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง ลาประชุม 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายวรชาติ   การเก่ง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางกัตติกา  ด้วงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวนริศรา  ชุมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ อุปการดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายอนุพงศ์  ก่ิงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ

   
ผู้ชี้แจงตามระเบียบวาระ    
 1.  ผศ.ศรีวาล ีทองเลี่ยมนาค ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.2 และ 4.3.1 
 2.  อ.ดร.คณิต หนูพลอย อาจารย์ประจําคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.3 
 3.  อ.ดร.นิภาส ลีนะธรรม อาจารย์ประจําคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.4 
 4.  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทพิย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ฯ 
     ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5, 4.2.6, 5.1 ,5.2 และ 5.3 
 5.  นางสุพรรณี อนุกูล ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
    ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.2.5 และ 4.2.6 
 6.  ผศ.ดร.ศิริรตัน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ผู้เข้าช้ีแจงระเบียบวาระที่ 4.3.1    

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2565 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  
ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานตัวต่อที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 (1) ด้วยปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฝ่าย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งน้ี 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 3) 
 

 

 (2) นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบการมาประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
7/2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ราย คือ 1) นายวิชวุทย์ จินโต  และ 2) นายวิเชฏฐ์ มุสิกรังษี จึงแจ้งที่ประชุม
ทราบ 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

 (3) ด้วยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้บริหารรายงานต่อ
นายกสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ.มอบหมายมหาวิทยาลัยไป
ดําเนินการตามพระบรมราโชบายในการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนากําลังคน วิศวกรสังคม โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทยที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการขยาย
ผลโครงการพระราชดําริ โดยให้มหาวิทยาลัยบูรณการการทํางานในฐานะเป็นตัวแทนของกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ (อว.ส่วนหน้า) กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ 

 มติที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

 1.2 เรื่องทีป่ระธานให้อธิการบดีแจ้งที่ประชุมทราบ  
 (1) ด้วยสภาการพยาบาลได้ส่งหนังสือ ที่ สภ.พ.01/05/697 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาการขอ

รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สําเนาเรียนนายก 
สภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมติคณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 
มิถุนายน 2565 และรับรองมติฯ ในคราวเดียวกัน ผลการพิจารณาดังน้ี 

  1) ให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2565 – 2569)  

  2) ให้ความเห็นชอบจํานวนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565-
2569 จํานวน 110 คน/ปี  

  3) ให้คณะพยาบาศาสตร์ฯ ยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อสภาการพยาบาลเพ่ือขอ
รับรองสถาบันการศึกษาครั้งต่อไปภายใน 6 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2570 

  4) คณะพยาบาลศาสตร์ฯ มีจุดเด่นที่น่าช่ืนชม 4 ข้อ 
  5) ให้คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ปรับปรุงสถาบันการศึกษาตามเง่ือนไขและประเด็นที่ต้อง

ปรับปรุงฯ 
 จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
 

   (2) เน่ืองด้วยมีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 4) 
 
   มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตถอนระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ระเบียบ
วาระที่ 4.2.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรใหม่              
พ.ศ. 2565) และระเบียบวาระที่ 4.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรปศุสัตว์ปลอดภัย
และมาตรฐานฟาร์ม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) เพ่ือให้การจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตาม “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... และ “ร่าง” ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่จะออกประกาศ
บังคับใช้ในอนาคต  
  มติที่ประชุม 
   เห็นชอบให้ถอนระเบียบวาระตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                    

สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่.28.มิถุนายน พ.ศ. 2565 ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว 
และได้เผยแพร่ทาง www.council.sru.ac.th หัวข้อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

หน้า 15 อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เพ่ิมความในข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 

“อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นว่า 
 1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรโดยอ้างอิงตาม มคอ.1 เน่ืองจากเกณฑ์ใหม่ยังไม่มีผล
บังคับใช้ 
 2. มหาวิยาลัยควรปรับปรุงรายเน้ือหาวิชาแกนให้มีนํ้าหนักใกล้เคียงกันเพ่ือคลอบคลุมตามช่ือ
หลักสูตร 
 3. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจํานวนผู้กํากับการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เพียงพอเพ่ือพิจารณา
ก่อนที่จะเสนอไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวมีการแก้ไขปรับปรุงจํานวนมาก”  

 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
      3.1.1 (1) เรื่องสบืเนื่องเพ่ือทราบผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  
                            6/2565 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 
6/2565 ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 3.1.2 (1) เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2565 : ระเบียบ
วาระที่ 4.2.2 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
    หน้า 8 บรรทดัที่ 10 แก้ไขรายช่ือจาก “นายสิทธิเดช ช่วยคล้าย” เป็น “นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย” 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 5) 
 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยได้เสนอนายก 
สภาฯ พิจารณาลงนามในประกาศสภาฯ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งหรือค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ. .... ที่ประชุมมีมติเห็นชอบฯ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบกอง             
การเจ้าหน้าที่ดําเนินการ และกองการเจ้าหน้าที่ได้เสนออธิการบดีลงนามในประกาศฯ เรื่องการได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งหรือค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2565 แล้ว (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา 1 ปีการศึกษา             
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา กรณีนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 7 ราย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 1 ราย 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบบัณฑิต
วิทยาลัยดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมและธุรกิจเรือสําราญ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสําราญ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยให้ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบวิทยาลัย
นานาชาติฯ ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาฯ เพ่ือส่งหลักสูตร              
ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป (อยู่ระหว่างการดําเนินการ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ท้องถิ่น (กศ.บท.) ปีการศึกษา 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบฯ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักส่งเสริม
วิชาการฯ ดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 4.3.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 355 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 ราย 
 สํานักส่งเสริมวิชาการฯ และบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาทราบเพ่ือออกหลักฐาน              
ใบรายงานผลและหนังสือรับรองคุณวุฒิให้ผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือจัดทําปริญญาบัตรให้บัณฑิต 
(ดําเนินการแล้วเสร็จ) 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 6) 
 
 ระเบียบวาระที่ 5.1 เพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาประจําภาคเรียนสําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2565 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักส่งเสริม
วิชาการฯ ดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 ระเบียบวาระที่ 5.2 เพ่ือทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี สํานักจัดการทรัพย์สิน ประจําปี
งบประมาณ 2564 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งมหาวิทยาลัยทราบมติสภาฯ แล้ว และมหาวิทยาลัยมอบสํานักจัดการ
ทรัพย์สินดําเนินการ (ดําเนินการแล้วเสร็จ) 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

 3.1.2 เพื่อพิจารณา 
  -ไม่ม-ี    

3.2 รายงานการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
       3.2.1 เพือ่ทราบผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการท่ีสภามหาวิทยาลยั 
                        แต่งต้ัง 
 -ไม่ม-ี   

3.2.2 เพื่อพิจารณาทักท้วง 
        -ไม่มี- 
3.2.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ  

                   -ไม่มี- 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  -ไม่ม-ี 

 4.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบ 

 4.2.1 พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                       สารสนเทศ 

ด้วย ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 019/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จะครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อ 7 วรรคสาม 

กรณีการให้ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการของสถาบันที่มีการสรรหาผู้อํานวยการ เป็นผู้ช่วย 
เลขานุการ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7 มหาวิทยาลัยไม่มีช่ือตําแหน่งดังกล่าว เห็นควรให้หัวหน้าสํานักงาน
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 7) 
 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 มติที่ประชุม  

เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ 
 2. อ.ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร ์ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย รองประธาน 
 3. อ.ดร.พิชัย สุขวุ่น กรรมการสภาฯ โดยตําแหน่ง กรรมการ 
 4. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
 5. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) 
  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  พ.ศ. 2547 กรรมการ 
 6. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 
 7. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉราวรรณ อุปการดี เจ้าหน้าที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  ดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก 
ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
1. สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดยขอเพ่ิมรายวิชาเลือก.SMA2206.สมการเชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) ในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ และวิชาเลือก SMA7011 วิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดยเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากอาจารย์วรัญญา 
ปลอดจินดา เน่ืองจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง เป็น อาจารย์เอกลักษณ์  เจ้าแก้ว  

2. สภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี  

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดยขอเพ่ิมรายวิชาเลือก.SMA2206.สมการเชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) ในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์บรสิุทธ์ิ และวิชาเลือก SMA7011 วิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากอาจารย์วรัญญา 
ปลอดจินดา เน่ืองจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง เป็นอาจารย์เอกลักษณ์  เจ้าแก้ว  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 8) 
 
 มติที่ประชุม  

เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังน้ี 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ิมรายวิชา 
SMA2206 สมการเชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) และรายวิชา SMA7011 วิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) เพื่อให้มีความ
ทันสมัยตามศาสตร์ และเพ่ือรองรับการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตร 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ อาจารย์เอกลักษณ์ เจ้าแก้ว เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแทน อาจารย์วรัญญา ปลอดจินดา ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
 

4.2.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 
       ชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) และได้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 
6/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2565 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้พิจารณาแก้ไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2566) ดังน้ี 
 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า  
  1) ควรใช้เกณฑ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม มีทั้ง 4 ด้าน แล้วแยกย่อยโดยเทียบเป็นรายวิชาทําให้สามารถเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตได้ง่ายขึ้น 
  2) ควรปรับการเขียนสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาของผู้เรียนแต่ละช้ันปีและข้อมูลในแต่ละคอลัมภ์
ให้มีความสอดคล้องกันกับเน้ือหาที่เรียน และไม่ควรใช้คําว่า “นัก” ในการเรียนระดับปริญญาตรีเน่ืองจากต้อง
อาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์ในการเป็น “นัก”  
  3) ควรอธิบายผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ชัดเจน ไม่ใช้คําที่กว้างเกินไปในกรณีที่รายวิชาน้ันไม่ได้เป็น
รายวิชาหลักในสาขาวิชา  
  4) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรนําเสนอผลงานในการประชุมที่จัดโดยสมาคมหรือ
วารสารวิชาการ  
 2. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า 
  1) ให้ปรับแก้ข้อมูลในแผนการเรียนในหน้า 28 ในปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จากเดิม
จํานวนหน่วยกิต 21.หน่วยกิต ควรปรับให้เป็น 18 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาที่ 2 จากเดิมมีจํานวน 
หน่วยกิต 21.หน่วยกิต ครับปรับให้เป็น 18 หน่วยกิต เน่ืองจากไม่ควรให้นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 1 มากเกินไป  
  2) ให้ควรเพ่ิมคําสําคัญ เช่น การค้นคว้า การอ้างอิงและการเขียนรายงานในคําอธิบายรายวิชา
สัมมนา 
 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 9) 
 
 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า 
   1) “การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ นักวิจัยด้านสุขภาพ และนักสาธารณสุข” มีความ
แตกต่างกันอย่างไร และเป็นการดําเนินงานที่เน้นด้านชุมชน หรือด้านบุคคล 
  2) ให้สร้างจุดเด่น อัตลักษณ์ และรายวิชาที่สะท้อนการเป็นนักสาธารณสุขในพ้ืนที่ภาคใต้ 
  3) ให้บัณฑิตในหลักสูตรต้องสามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินภาวะ
สุขภาพของชุมชน เน้นการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพของบุคคลชุมชน 
  4) ให้รายวิชาชีวเคมีสาธารณสุข ควรมีคําอธิบายรายวิชาที่สามารถเช่ือมโยงชีวเคมีกับสาธารณสุข  
 4. ศ. ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตว่า การลดจํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป จะมีผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 5. ศ.ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมการเรียน
สาธารณสุขรู้ในเชิงสังคมศาสตรสุขภาพ การศึกษาสาธารณสุขในแต่ละช่วงวัย ชาติพันธ์ุ ศาสนา กลุ่มชน   
กลุ่มอาชีพ อย่างน้อย 1-2 รายวิชา (3-6 หน่วยกิต)  
 6. อ.ทศพร จินดาวรรณ กรรมการสภาฯ มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการปรับปรุง
หลักสูตร และการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 7. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการสภาฯ มีข้อเสนอแนะว่าในรายวิชาการพัฒนาชุมชน มีเน้ือหา
เก่ียวกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งสามารถบูรณาการเข้ากับสาขาสาธารณสุขได้ เพียงแต่ยังไม่บรรจุเน้ือหา
ดังกล่าวลงในคําอธิบายรายวิชา และหลักสูตรควรบูรณาการการใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอนร่วมกับ
สาขาวิชาอ่ืน 
 8. นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบช่ือสาขาวิชา ช่ือรายวิชา 
และช่ืออ่ืนๆ ในหลักสูตรให้ตรงกับที่ ก.พ. กําหนด  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 

โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

4.2.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี  
        อุตสาหกรรม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

 สภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม.(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)    
โดยมีเง่ือนไขให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปรับปรุงหลักสูตรภายในหน่ึงปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดทําการสอนหลักสูตร             
ดังกล่าวถึงปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) และได้เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 
4 กรกฎาคม 2565 ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดังน้ี 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 10) 
 
 1. นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรใช้คําว่า “สมรรถนะ” 
เน่ืองจากสมรรถนะไม่สามารถวัดได้ 
 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า  
  1) ควรใช้คํ าตามผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้ สํ า เร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านจริยธรรม 4) ด้านลักษณะบุคคล ซึ่งบัญญัติไว้ใน
กฎกระทรวง เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
  2) การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังราย  ช้ันปีไม่ควรใช้คําว่า “นัก” และคําว่า “ซ่อม” 
  3) ควรเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับการนํานักศึกษาไปทดสอบฝีมือด้วย ซึ่งจะเป็นจุดเด่นของ  
หลักสูตรได้ 
  4) ควรแยกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับทักษะด้านการใช้ภาษาออกจากกัน 
  5) ควรเสริมบทเรียนสื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรนํา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมาเขียนเป็นคุณลักษณะพิเศษ 
 มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

 

4.2.5 พิจารณาออกข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง 
        รักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง่ พ.ศ. .... 
กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทํา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

แต่งต้ังรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่ง พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เห็นชอบแล้ว 

คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การแต่งต้ังรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่ง พ.ศ. .... ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การแต่งต้ังรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่ง พ.ศ. .... 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ให้พิจารณาแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง

รักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหน่ง พ.ศ. .... ดังน้ี 
1. เปลี่ยนช่ือข้อบังคับเป็น “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง

รักษาการในตําแหน่ง พ.ศ. 2565”  
2. ตัดข้อ 5 ออก 
3. ข้อ 7 (5) แก้ไขเป็น “กรณีที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีว่างอยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ให้อธิการบดีพิจารณาแต่งต้ังบุคคลตามข้อ 5 หรือผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า” 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งต้ังรักษาการใน
ตําแหน่ง พ.ศ. 2565 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  

 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 11) 
 
 4.2.6 พิจารณาการใชง้บประมาณหมวดเงนิอุดหนนุทั่วไปเพื่อเปน็คา่ใช้จ่ายเป็นเงนิสมทบ 
                  กองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนของนายจ้าง) 
 สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระ
ที่ 6 เรื่องการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สังคมของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนของนายจ้าง) มีมติมอบคณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการจัดทําร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ..ในการประชุมคร้ังที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการศึกษาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนของนายจ้าง) แล้วมีมติเห็นขอบให้มหาวิทยาลัยจัดทําข้อมูล 
รายละเอียด ตารางเปรียบเทียบรายการการใช้งบประมาณ วิธีการหักเงินประกันสังคมของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป และมหาวิทยาลัยมอบรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประสานและดําเนินการ น้ัน  

มหาวิทยาลัย ได้จัดทําข้อมูลรายละเอียด ตารางเปรียบเทียบรายการการใช้งบประมาณ วิธีการหักเงิน
ประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่.6.มิถุนายน 2565 ก.บ.ม. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากระบวนการในการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้ว.ซึ่งการบริหารงบประมาณเป็นอํานาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้แล้ว ทั้งน้ี ก.บ.ม. มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งขณะน้ีหลาย
มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับ โดยกําหนดการได้รับเงินสมทบกรณีการลาออกจากการเป็นสมาชิก 
หากยังรับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ให้ได้รับเฉพาะเงินสะสมในส่วนของตนเอง ในส่วนของเงิน
สมทบจะได้รับหากเป็นสมาชิกจนถึงวันเกษียณอายุราชการ 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนของนายจ้าง) 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 อ.ทศพร จินดาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีความเห็นว่าบุคลากรที่ไม่ได้สมัครกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพฯ มหาวิทยาลัยได้หักเงินโดยที่บุคลากรกลุ่มน้ีไม่ได้รับผลประโยชน์อะไร และศาลปกครองตีความว่า
เงินประกันสังคมไม่ใช่ประโยชน์เก้ือกูล ซึ่งมหาวิทยาลัยไปนําเงินของบุคลากรไปจ่ายแทนในส่วนของนายจ้าง 
และมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจ่ายเงินประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
 มติที่ประชุม 
 1. มอบมหาวิทยาลัยฯ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนของนายจ้าง) เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สินพิจารณาและทําความเห็นเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
 2 . .ใ ห้  อ .ทศพร  จินดาวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ส่งข้อมูลไปยังประธานคณะ                     
กรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 12) 
 
ระเบยีบวาระที่ 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 4.3.1 พิจารณาอนุมัติใหป้รญิญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี 
 1. ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการฯ ได้ดําเนินการประมวลผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเสนอต่อสภาวิชาการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา..ได้เสนอรายช่ือนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาเสนอต่อสภาวิชาการแล้ว 

2. สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบ               
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 39 ราย และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 9 ราย  

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมติัให้ปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1. รศ.ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า ควรพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยและให้ความสําคัญกับค่านํ้าหนักที่แตกต่างกันของการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่าควรนําบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ไปบรรจุในเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย และการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของบทคัดย่อ 
เช่น การกําหนดความยาว และขนาดของตัวอักษร เป็นต้น  
 3. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตว่า ที่ประชุมสภา
มหาวิยาลัยเคยมีข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และมี
ความก้าวหน้าอย่างไร 
 4. ศ.ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะว่า ควรรายงานช่ือหน่วยงาน
พร้อมเลขหนังสือที่รับรองหรือเห็นชอบวิทยานิพนธ์ 
 มติที่ประชุม 

อนุมัติให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จํานวน 39 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 9 ราย 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3  
               (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้หน่วยงานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ตามกรอบวงเงินงบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ เสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยมีคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ          
เพ่ือพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานสภาคณาจารย์ ตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและ
แผนพิจารณาการขอต้ังงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัย จํานวน 891,950,247 บาท ซึ่งเป็นเงินจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 703,540,700 บาท 
และจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 188,409,547 บาท 
 มหาวิทยาลัยมีมาตรการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/รายไตรมาส และประจําปีของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ในแต่ละไตรมาส ขณะนี้สิ้นสุดงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 13) 
 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2565 มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                
ไตรมาส 3 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน งบประมาณและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 
(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) แล้ว 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไตรมาส 3 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565)  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 

 5.2 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ                  
               พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และได้กําหนดจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
และการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีใน 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563 – 2566) ฉบับปรับปรุง
และได้นําไปปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละปีตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2565  
 ขณะนี้ไตรมาส 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565   
และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2565 ได้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
ไตรมาส 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) แล้ว  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

 5.3 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ                
               พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามแนวปฏิบัติสากล 
COSO – Enterprise Risk Management Integrated Framework (2004) ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรและมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจ และมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงอยู่ในรูปแบบที่มีคณะทํางานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
เป็นผู้ดําเนินการทําหน้าที่สอบทานการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย 
 คณะทํางานได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเภทความเส่ียง 8 ประเภท ได้แก่ 1) ความเสี่ยง



(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หน้า 14) 
 
ทางกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงทางงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน 3) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ 4) ความเสี่ยง   
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล 5) ความเสี่ยงทางกฎหมาย 6) ความเสี่ยงทางภาพลักษณ์และช่ือเสียง 7) ความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย และ 8) ความเส่ียงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีความเส่ียงรวม  
23 ความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยนําประเด็นความเสี่ยงที่อ ยู่ในระดับสูงมาก                   
มาดําเนินการจัดทําแผนสรุปได้ 3 ประเด็นความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565       
และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2565 ได้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 
1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) แล้ว  
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2565 ในวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

  นายวรชาติ  การเก่ง                                   อาจารย์วสันต์  สทุธโส 
ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  


